






รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563  

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 กวิน แย้มฤดี  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นางคิราณัฐ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง คิราณัฐ เผ่นโผน  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
7 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
8 นางสาวกิรณา คงกล่อม นักวิเคราะห์ฯ กิรณา คงกล่อม  
9 นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ประทีป แก้วมณี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
10 นายยงยศ พยอมแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ยงยศ พยอมแย้ม  
11 นายฉลอง โพธิสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ฉลอง โพธิสุวรรณ์  
12 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
13 นายเสริมชัย ปานพรหม ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 เสริมชัย ปานพรหม  
14 นายชวลิต วงษ์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ชวลิต วงษ์เงิน  
15 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 จรัญ นิ่มพงษ์  
 
ผู้มาประชุม  จ านวน 16 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  - ไม่มี - 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

ประธานสภ าองค์ การบริห ารส่ วนต าบลสายทอง  กล่ าว เปิ ดการประชุ ม                     
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ  - ไม่มี -  
ประธานสภา ฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยวิสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2563  
ประธานสภา ฯ  เมื่ อ วั น อั งค ารที่  1 7  มี น าคม  2 5 6 3  ไป แล้ วนั้ น  ขอ ให้ ส ม าชิ ก สภ าฯ                    
   ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่
   ประชุมด้วย 
 
มติทีป่ระชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายสหเดช ฯ   3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2561 –  
ประธานสภา ฯ 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
นายสหเดช ฯ   3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2561 –  
ประธานสภา ฯ 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารของผู้บริหารชี้แจง

รายละเอียดต่อที่ประชุม 
     
นายสมศักดิ์ฯ   ผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ขอ 
นายก อบต.ฯ มอบหมายให้นางสาว พรเพ็ญ ทองดี ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 
 
นางสาวพรเพ็ญฯ   ดิฉัน นางสาวพรเพ็ญ ทองด ีต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจง 
หัวหน้าส านักปลัด รายละเอียดดังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ 
ที่ มท 0810.9/ว 2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น          
โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด (รายละเอียดตามเอกสารที่
แจกให้ทุกท่านแล้ว) 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสหเดช ฯ   3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา ฯ 
 
นายสหเดช ฯ   3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา ฯ เป็นเรื่องเก่ียวกับผู้บริหาร ขอให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ฯ   ผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  
นายก อบต.ฯ ขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมดังนี้ 
 กองช่าง 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร             
ยาว 27.50 เมตร ตั้งไว้ 495,000 บาท  
 

/โอนมาตั้งจ่าย... 
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โอนมาตั้ งจ่าย รายการโครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่  2 ระยะทางยาว                
รวม 170 เมตร เป็นเงิน 480,000 บาท เหลือเงิน 15,000 บาท  
(โอนครั้งก่อน) 
ขออนุมัติโอนเงินที่เหลือเป็นเงิน 15,000 บาท (โอนครั้งนี้)  
มาตั้งจ่ายรายการใหม่ กองการศึกษา ประเภทค่า....รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการประเภทรายจ่ายที่เป็นค่าจ้างเหมาทาสีอาคารและประตูรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพายทอง หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าทาสีภายนอกอาคารและประตูรั้ว
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทองเป็นเงิน 14,000 บาท  

2. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 223,000 บาท ท าสัญญาจ้าง           
ไปแล้วเป็นเงิน 196,000 บาท เหลือเงิน 27,000 บาท  
ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม ่
ส านักปลัด  
2.1 ค่าตอบแทนค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทค่าจัดซื้อสายส่งน้ า

ดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อ
ทองเหลืองขนาด 2.5 นิ้ว จ านวน 2 เส้นๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
16,000 บาท ที่มีจ าหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด  

2.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทค่าจัดซื้อชุดโซฟาพร้อมโต๊ะรับแขกจ านวน           
1 ชุด เป็นเงิน 11,000 บาทที่มีจ าหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด  

2.3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอย 9) หมู่ที่  4 ขนาดผิวจราจรกว้าง           
3.00 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่หรือมี พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 717 ตารางเมตร เททางขึ้น-ลง พร้อมลงไหล่ทาง           
ตามสภาพพ้ืนที่และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ 450,000 บาท
โอนมาตั้ งจ่ าย  โครงการก่ อส ร้ างถนนคสล .(เส้ นบ้ านน างล า พู น                   
พวงจันทร์ขาว) หมูท่ี่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร 
พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ           
เป็ น เงิน  441,000 บาท  เหลื อ เงิน  9,000 บาท  (โอนครั้ งก่ อน )                  
ข อ อ นุ มั ติ โอ น เงิ น ที่ เห ลื อ  (โอ น ค รั้ ง นี้ )  เป็ น เงิ น  5,000 บ า ท                      
มาตั้งรายการใหม ่กองการศึกษา  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ประเภทค่าจัดซื้อตู้ล าโพงเคลื่อนที่จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,000 บาท            
ที่มีจ าหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด  

2.4 โครงการเสริมขยายไหล่ทางถนนทางไปหนองเจ็ดเส้น  หมู่ที่  6 ตั้งไว้                 
450,000 บาท ระยะทางยาว 255 เมตร 
 

/ขออนุมัติ... 
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ขออนุมัติโอนมาตั้ งจ่ายรายการใหม่  ประเภทค่าติดตั้งเสียงตามสาย
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน) เป็นเงิน 450,000 บาท  

2.5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 
10.00 เมตร ตั้งไว้ 400,000 บาท  
ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ กองการศึกษา งบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1 จ านวน 1 แห่ง         
ขุดเจาะบ่อบาดาล ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร  
เป็นเงิน 50,000 บาท  

2.6  กองการศึกษา 
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง           
หมู่ที่ 1 ต้ังไว้ 350,000 บาท  
ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 
จ านวน 1 แห่ง ขุดเจาะบ่อบาดาล ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร 
เป็ น เ งิ น  50,000 บ า ท  ร ว ม เป็ น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น  450,000 บ า ท               
เหลือเงิน 300,000 บาท  
ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่  

  1. โครงการจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง สูง 1.70 เมตร
  ยาว 4.00 เมตรเป็นเงิน 200,000 บาท 
  กองช่าง  
 งบลงทุนค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี ่8 
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมี
 พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  153 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ
 พ้ืนที่และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเป็นเงิน 100,000 บาท 
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ี นายสมศักดิ ์นิ่มพงษ ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น มีท่านใดสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี    
   ผม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2563       
    เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

/เรื่องอ่ืนๆ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่  ท่านใดจะ 
ประธานสภา ฯ  สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม ่
 
นายเลอศักดิ์ฯ   ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกหมูท่ี ่1 ขอสอบถามในที่ประชุมว่า 
สมาชิก ม.1 1. การออกค าสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในสถานการณ์แพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ใครมีหน้าที่ออกค าสั่งแต่งตั้งและถ้าสมมุติว่าไปปฏิบัติหน้าที่
แล้ว เกิดเหตุการณ์ เช่น อุบัติเหตุ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้หรือไม ่
2. ชาวบ้านฝากถามการซ่อมคลองส่งน้ า (คลองบางน้อยหมู่ที่ 3) กับ (คลองไส้ไก่ 

หมู่ที่ 1) ด าเนินการอย่างไร  
3. ถนนคสล.หมู่ที่ 1 ซอยหน้าบ้านนางเฉลี่ย แตกร้าว รบกวนแจ้งผู้รับจ้างให้มา

ซ่อมแซมด้วยครับ 
 

นายอ านวยฯ   ผม นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกหมู่ท่ี 4 ขอสอบถามว่า 
สมาชิก ม.4 ประชาชนตัดกิ่งไม้แล้วน ามาทิ้งคลอง จะด าเนินการอย่างไร 

 
 
นายประทีปฯ   ผม นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ขอเสนอว่า 
ก านันฯ 1. การท างานของพนักงานอบต.สายทอง มีพนักงานพูดว่างานเยอะ ยุ่ง ขอให้

ลาออกไป  
 2. การออกตรวจของสมาชิกขอให้แต่งเครื่องแบบมาตรวจและถือค าสั่งมาด้วย 
 
นายฉลองฯ   ผม นายฉลอง โพธิสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ขอเสนอว่า 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4  1. การซ่อมไฟฟ้า ขอให้ท า 2 วัน ได้หรือไม่ ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน 

2. ผมขอความร่วมมือให้พนักงานไปตัดหญ้าบริเวณทางออกศาลาเขียว ในวันอังคาร
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.30 น. ด้วยครับ 
 

/ผมนายเสริมชัย... 
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นายสหเดช ฯ   ตามท่ีสมาชิกสภาฯและผู้น าทุกหมู่ สอบถามมานั้น เป็นเรื่องเก่ียวกับ
ประธานสภา ฯ  ผู้บริหารฯ จึงขอให้ผู้บริหารฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วยครับ 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  ผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
   1. การออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ได้ด าเนินการตามข้อสั่ง
   การของอ าเภอ ออกค าสั่งโดยนายกอบต. และเป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งจุดตรวจ 
   2. ถนนที่ช ารุดของหมู่ที่ 1 ได้ท าหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 
   3. โครงการของหมู่ที่ 3 ได้ท าสัญญาไปแล้ว ผู้รับจ้างจะเข้ามาด าเนินการประมาณ
   อาทิตย์หน้า 
   4. การซ่อมไฟฟ้า จะพิจารณาให้ใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
   5. การตัดกิ่งไม้ ขอให้ทางผู้น าช่วยกันดูแล และแนะน าให้ประชาชนที่ตัดกิ่งไม้น าไป
   ทิ้งท่ีเหมาะสม 
   6. ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนค่าจัดท าขนมจีนน้ ายา 
    
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่  ท่านใดจะ 
ประธานสภา ฯ  สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม ่
 
นายเสริมชัยฯ  ผม นายเสริมชัย ปานพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ขอเสนอว่า 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6  การเดินทางไป-มา ต่างจังหวัด ขอให้ประชาชนที่เดินทางมีหนังสือรับรองจาก 
   นายอ าเภอมาประกอบเอกสารการยื่นแบบเดินทางออกนอกพ้ืนที่ด้วยครับ 
 
นายชวลิตฯ   ผม นายชวลิต วงศ์เงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ขอขอบคุณ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7  1. อบต.สายทองได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องทางให้กับทางหมู่ที่ 7 
 2. อบต.สายทองได้ซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหายจากพายุฤดูฝนที่ผ่านมา 
 3. อบต.สายทองได้น าขนมจีนน้ ายา มาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ทานกัน 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายมานะศิลป์ฯ   ผม นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกหมู่ท่ี 5 ขอเสนอว่า 
สมาชิก ม.5   ขอให้มีการเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาใหม่                                                                                                          

/ดิฉัน... 
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นางสาวธัญทิพย์ฯ   ดิฉัน นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ต าแหน่ง ปลัด อบต.สายทอง 
ปลัด อบต. ขอชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ตามระเบียบแล้วนั้น

ต้องให้ประธานสภาและรองประธานสภาลาออกกับนายอ าเภอ แล้วนายอ าเภอจะสั่ง
การให้มีการเลือกตั้งตามระเบียบฯต่อไป 

  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
    
    (ลงชื่อ)   ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 

 

        (ลงชื่อ)      สหเดช แก้วมะณี        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)     มานะศิลป์ คงเจริญ ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 
 

    (ลงชื่อ)       ส าราญ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
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 (ลงชื่อ)          ทวี กันภัย     ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 


